



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### เก่งภาษาอังกฤษอย่ายึดไวยากรณ์ เด็กไม่กล้าพูด

นักวิจัยการสอนภาษา เดือนรัฐอย่าเพ้อนโยบายไปวัน ๆ ชี English Speaking Year 2012 สำเร็จยาก! ถ้าไม่พัฒนาครูผู้สอน หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น เด็กท่องจำ ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ อ่านไม่ออก ในที่สุดก็เบื่อ+กลัวภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชัย อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเปิดโครงการ English Speaking Year 2012 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2558 นั้น ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก ถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จากประสบการณ์งานวิจัยเรื่องการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนเพื่อปวงชน มากกว่า 20 ปี ซึ่งได้สอนพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นในประเทศต่างๆ มาเกือบทั่วโลก ได้ทุนจากสโมสรรอตรา และทุนวิจัยจากหลายประเทศ พบว่าการเรียนภาษานั้นต้องเน้นเรื่องราวที่ผู้เรียนต้องการรู้ และต้องการนำไปใช้ได้จริง

"จากประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ด้วยแนวคิดภาษาต้องเป็นเรื่องที่นำไปใช้ได้จริง ใช้พูด ใช้อ่าน เขียนในชีวิตประจำวัน ดังนั้นไม่เน้นไวยากรณ์ในช่วงแรก การเรียนภาษาเป็นเรื่องทักษะและต้องยอมรับว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง ดังนั้นครู จึงต้องมีกระบวนการยืดหยุ่นและเข้าใจเด็ก ทว่าทุกวันนี้เราสอนแบบเดียวในชั้นเรียนเน้นไวยากรณ์ เด็กท่องจำ ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ อ่านไม่ออก พูดไม่ได้ เกิดความเบื่อหน่าย

กลัวภาษาอังกฤษไม่ยากเรียน เพราะครูไทยไม่มีวิธีการสอน อีกทั้งมีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยที่  
ใช้ครูไม่ตรงสาขาที่จบมาสอนภาษาอังกฤษ"

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กล่าวแล้วว่า ไม่อยากเห็น ศธ.ทำงานแบบไม่มีทิศทาง แต่ควรนำงานวิจัย  
เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นในการจัดเนื้อหาสาระ  
คือแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยให้ สามารถพูดอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพื่อจะก้าวเข้า  
สู่ประชาคมอาเซียน หากเราไม่ปรับแนวทางต่างๆ และเอาแต่ให้นโยบายบนฐานคิดเพื่อไปวันๆ  
รูปธรรมก็ไม่เกิด แนวคิดดีๆ ก็น่าเสียดาย